

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

กระทรวง กระทรวงแรงงาน

กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๓๔๕

เรื่อง สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท

กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมีใช้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้มีการปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมีใช้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตนั้น ผู้ประกันตนจะต้อง ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ภายในระยะเวลา ๖ เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้จัดการศพ สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ สำนักงาน ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตรา คนละเท่าๆ กัน ดังนี้

- ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ ๓๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๒๐ เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย ๒ เดือน

- ก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ ๑๒๐ เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงิน สงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย ๖ เดือน ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ภายใน ๒ ปี

การปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมีใช้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เป็น ๕๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง ๑๒ แห่ง สำนักงานประกันสังคม จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.๑๕๐๖ (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.sso.go.th

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์



กรณีตาย

ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย โดยได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ดังนี้



ค่าทำศพ **50,000** บาท แก่ผู้จัดการศพ

(ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)



เงินสงเคราะห์กรณีตาย

จ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุสิทธิให้ได้รับเงิน หากไม่มีหนังสือระบุจะนำมาเฉลี่ยจ่ายให้กับบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรในจำนวนเท่าๆ กัน โดยจ่ายดังนี้

- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน

จ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

- ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ ตั้งแต่ 120 เดือน ขึ้นไป

จ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

จ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี



ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายข่าว
สำนักงานประกันสังคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายด่วน 1506 ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง



www.sso.go.th